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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรงค ์บูลกุล   กรรมการ / ประธานกรรมการ 

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

    ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สุภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นายสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชาว ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นายอธิคม เติบศิริ  กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายสมชยั วงศว์ฒันศานต ์ กรรมการ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

10. นายคงกระพนั อินทรแจง้  กรรมการ  

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า กรรมการ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

12. นายเติมชยั บุนนาค  กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  - ไม่มี -  
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ผู้บริหารระดับสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสมรชยั คุณรักษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ปฏิบติัการ 
รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

2. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องคก์ร 
3. นางวนิดา บุญภิรักษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชีองคก์ร 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต ์   ทนายความหุน้ส่วน 
บริษทั วรีะวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้มีการฉายวีดิทศัน์ (VDO) 
แนะน าความปลอดภยัในการใชห้้องประชุม จากนั้นจึงแนะน ากรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี 
และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม ตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้  

 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

 นายสุรงค ์บูลกุล ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ท่ีประชุม    
ใหท้ราบวา่ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีหุน้สามญัทั้งส้ินจ านวน 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็น                     
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้ งส้ิน 14,983,008,000 บาท และได้แจ้งจ านวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม 
ประกอบด้วย ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 349 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จ านวน 628 ราย             
รวมทั้ งส้ิน 977 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้ งส้ินจ านวน 1,283,141,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.63 ของ              
จ  านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็น                    
องค์ประ ชุมตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจ า กัด  พ . ศ .  2535 ( ร วม ท่ี มี ก า รแก้ไข เพิ่ ม เ ติ ม )                                    
มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 35 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อ          
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้โดยบริษทัฯ ยงัคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิผูถื้อหุ้นเขา้
ร่วมประชุมภายหลงัจากเร่ิมการประชุมไปแลว้ ซ่ึงผูถื้อหุ้นดงักล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระ
ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทนัและยงัไม่ไดพ้ิจารณาลงมติ 
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 ต่อมา ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างดุจดาว พุทธสุอตัตา เลขานุการบริษทั เป็นผูช้ี้แจงหลกัเกณฑ ์
และวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงมีทั้งหมด 
7 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้หุ้น   
หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู่  เพื่อออกเสียงว่า เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  หรือ    
งดออกเสียง  อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียง
แบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเม่ือรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออก
เสียงท่ีมีอยู ่

3. ในการลงมติในทุกวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม หากไม่มีผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้
ถือว่าผูถื้อหุ้นเห็นชอบตามจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นต่อมติท่ีน าเสนอ และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ี
ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากการ
ลงทะเบียน และยกมือข้ึน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไปเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวจากผูถื้อ
หุน้ เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนนในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด  และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียง   
ท่ีเห็นด้วย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม  

ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม เน่ืองจากจะมีการลงคะแนนส าหรับกรรมการแต่ละ
ท่านแยกกนัไป ดงันั้น เพื่อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อ
หุน้ท่ีดี บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านซ่ึงถือบตัร
ลงคะแนน 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากบริษทัฯ      
ได้แจ้งปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษทัฯ จะไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าว       
มารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทน  และได้ก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะ
ลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะมาแล้ว ผูรั้บมอบ
ฉันทะดงักล่าวจะไม่ได้รับแจกบตัรลงคะแนน เน่ืองจากบริษทัฯ ได้น าคะแนนเสียงท่ีลงไว้
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ล่วงหนา้ในใบมอบฉนัทะนั้นไปบนัทึกคะแนนในระบบตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ในขณะท่ีบริษทัฯ รับลงทะเบียน 

5. ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่
สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ บริษทัฯ ขอความร่วมมือในการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออก
เสียงลงคะแนนล่วงหนา้ ในวาระท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดให้แก่เจา้หนา้ท่ี เพื่อบนัทึกคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระการประชุม 

6. เน่ืองจากผูถื้อหุ้นอาจทยอยลงทะเบียน และเขา้ห้องประชุมภายหลงัจากท่ีเร่ิมเปิดประชุมไป
แลว้ ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชุมและคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละ
วาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

7. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ีจะถือวา่การลงคะแนนเสียงดงักล่าวเป็นโมฆะ และจะถือ
เป็นบตัรเสีย 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่องหรือมีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขดักนั 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
3) บตัรลงคะแนนเสียงท่ีช ารุด หรืออยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้
 

จากนั้นประธานฯ ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ มีท่ีปรึกษากฎหมายจาก         
บริษทั วรีะวงค,์ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั คือ นางสาวณัฐยา ตนัติรังสี เป็นพยานในการนบัคะแนน และ
นายก่อเกียรติ พุธวฒันะ ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดอ้าสาเป็นตวัแทนผูเ้ขา้ประชุม ท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบั
คะแนนเสียงคร้ังน้ีดว้ย 

ในล าดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑส์ าหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น 
หรือซกัถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผา่นไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้และ                  
ขอความกรุณาแจง้ช่ือ- นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็น ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ แล้วจึง          
ถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น 

2. ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู ่                              
ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และ
ขอให้ผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดง
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ความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากันเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วยเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

3. นอกจากน้ี กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติมีขอ้สอบถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาองักฤษ  บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีส าหรับแปลค าถามเป็นภาษาไทย 
ทั้งน้ี กรรมการ/ ผูบ้ริหาร จะตอบค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมได้
เขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะแปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษให้ผูถื้อหุ้นท่ีสอบถาม
ไดเ้ขา้ใจดว้ย 

ต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 มีระเบียบวาระ
การประชุม ทั้งส้ิน 7 ระเบียบวาระ โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 และได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม จากนั้นจึงด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535                   
(รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ข้อ 42 ก าหนดให้บริษทัฯ จดัท ารายงาน                        
ผลการด าเนินงาน และจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เพื่อน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรอง และไดผ้า่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี และรายงานทางการเงิน ประจ าปี 2560 ซ่ึง
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ จากนั้นไดเ้สนอสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ในรอบปี 2560 ในรูปแบบวีดิทศัน์ต่อท่ีประชุม ซ่ึงมีความยาว 6 นาที จากนั้นประธานฯ จึงมอบหมาย
ใหน้ายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ เพิ่มเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 ในปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ จ านวน 3,175 ล้านบาท ปรับตัว
เพิ่มข้ึน 475 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18 จากปี 2559 เน่ืองมาจาก 

1. การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้ าตามความตอ้งการของลูกคา้กลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีมากข้ึน 

2. ความสามารถในการบริหารจดัการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง
โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น ซ่ึงบริษทัฯ สามารถมี 
Productivity Improvement ภายในไดถึ้ง 200 ลา้นบาท 

3. รายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจเนอ-
เรชัน่ 2 ท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2560 รวมถึงบริษทัฯ ไดรั้บรู้
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากดั เตม็ทั้งปีเป็นปีแรก 

4. การขยายก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 51 ท่ีได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์พิ่มเติมในระยะท่ี 2 ในเดือน
พฤศจิกายน 2560 

ถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษทัฯ มีรายได้จากการขาย และสัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 
19,917 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง 758 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากปริมาณการ
ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาลดลงตามการเรียกรับไฟฟ้าเขา้ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หรือ กฟผ. อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีรายไดจ้ากการรักษาระดบัความพร้อมจ่ายใหก้บั กฟผ. ซ่ึงเป็นส่วนช่วย
สะทอ้นผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีให้กบับริษทัฯ ซ่ึงจะเห็นจากการท่ีบริษทัฯ มีค่า Reliability การเดินเคร่ือง
โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 100 กล่าวคือ ทั้งปี บริษทัฯ ส่งไฟฟ้าให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่เคยตกหรือ
ดบั ท่ีจะท าให้ลูกคา้เสียหาย นอกจากน้ียงัมีจ  านวนอุบติัเหตุเป็นศูนย ์และมีชัว่โมงสะสมท างานไม่เกิดอุบติัเหตุ
ขั้นหยดุงานถึง 6.26 ลา้นชัว่โมงในปี 2560 

 ทั้งน้ี จากการบริหารจดัการรายได ้และตน้ทุนในการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้น
ถือเป็นปัจจยัท่ีท าให้บริษทัฯ มีก าไรเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างโดดเด่น และจากโครงสร้างทางการเงินท่ีมีความ
แขง็แกร่ง บริษทัฯ จึงไดรั้บยงัคงไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่คงทางการเงิน จากสถาบนัจดั
อนัดบัระดบัโลก Standard and Poor’s และสถาบนัในประเทศไทย ฟิทช์ เรทต้ิงส์ ในระดบัน่าลงทุน และมี
เสถียรภาพ  

 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูจ้  านวน 5,000 ลา้นบาท โดยเสนอขายแก่
ผูล้งทุนสถาบนั ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนทางการเงินของบริษทัไดร้้อยละ 1 หรือปีละ 50 ลา้นบาท 

 การด าเนินงานทั้งหมดท่ีกล่าวมาตอกย  ้าให้เห็นถึงความสามารถ ในการด าเนินการจดัการ 
ผา่น 3 กลยุทธ์หลกั ไดแ้ก่ “Maximize” เพิ่มมูลค่าในทรัพยสิ์นของบริษทั ท่ีด าเนินการเอง “Manage” บริหาร
จดัการบริษทัท่ีเขา้ร่วมถือหุ้น ให้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ และมีผลประกอบการไดต้ามแผนท่ีวางไว ้และ
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ควบคุมการก่อสร้างใหอ้ยูใ่นระยะเวลา และงบประมาณ และ “Move” มุ่งขยายธุรกิจเพื่อให้บริษทัฯ เติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนื 

 ซ่ึงในปีน้ี และในปีต่อๆ ไป ทางบริษทัฯ ยงัคงเน้นดูแลทรัพยสิ์นปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง
เหมือนปีท่ีผา่นมา โดยการ Optimization และ Digitization กระบวนการจดัการ การผลิตให้สร้างมูลค่า ให้กบั
บริษทัฯ เพิ่มข้ึน และมุ่งสู่ Innovation ด าเนินธุรกิจไฟฟ้ายุคใหม่ให้สอดรับกบัเมกะเทรนด์ คือ “GO GREEN 
GO ELECTRIC” และท่ีส าคญัท่ีสุด Satisfaction ตอ้งสร้างความพึงพอใจให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกๆ ฝ่าย  
เช่น 

 ดา้นสังคมและชุมชน  
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มและท าประโยชน์กบัสังคมในพื้นท่ีชุมชนใน
จงัหวดัระยอง บริษทัฯ มีโครงการก าจัดขยะท่ีดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่เพิ่ม
มลภาวะให้ชุมชน โดยมีโครงการหมอไฟฟ้า เพื่อดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดย
ใช้ความเช่ียวชาญและทกัษะเฉพาะของบริษทัฯ เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กบัชุมชน
โดยรอบพื้นท่ีด าเนินธุรกิจ โดยส่งพนกังานจิตอาสาเขา้ไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เพื่อ
ความปลอดภยั  และเปล่ียนเป็นหลอดประหยดัไฟ ให้กบัโรงเรียนต่างๆ ในปี 2560 
โครงการหมอไฟฟ้าไดข้ยายผลไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูไ่กล เพื่อฟ้ืนฟูระบบไฟฟ้าท่ีไดรั้บ
ความเสียหายจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น โรงพยาบาลท่ีไดรั้บความเสียหายจาก
อุทกภยัภาคใตแ้ละภาคอีสาน 

 ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นคอร์รัปชนั 
บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต หรือ CAC และปัจจุบนั ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการ CAC เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว บริษทัฯ ได้เน้นย  ้าให้ทุกส่วนงานตอ้งปฏิบติังานอย่างมีธรรมาภิบาล 
บริหารจดัการบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึง       
ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้จดัตั้ งหน่วยงานก ากับกฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กร เพื่อยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 

 ดา้นลูกคา้  
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ และท าใหบ้ริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน   

ท่ีส าคัญ บริษทัฯ จะดูแลผูถื้อหุ้นทุกท่าน ให้มีความพึงพอใจ โดยบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสะทอ้นไปยงัราคาหุน้ของบริษทั อยา่งเช่นปีท่ีผา่นมา 
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จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ – ผู้ถือหุ้น 

 สอบถามสาเหตุท่ีบริษทัฯ ออกหุน้กูจ้  านวน 5,000 ลา้นบาท ในปี 2560 และแนะน าให้บริษทัฯ พิจารณา
ท าแผงโซลาร์เซลล ์

ประธานฯ:  ช้ีแจงวา่บริษทัฯ ออกหุ้นกู ้5,000 ลา้นบาทดงักล่าว เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และกล่าว
ขอบคุณส าหรับค าแนะน าเร่ืองแผงโซลาร์เซลล ์

นายเติมชัยฯ : กล่าวเสริมวา่ การออกหุ้นกูข้องบริษทัฯ จะเป็นการประหยดัตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ลง
จากเดิม 

 

นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล – ผู้ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมผูบ้ริหารส าหรับผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีดีข้ึน ซ่ึงได้
สะทอ้นไปยงัราคาหุน้ในปีท่ีผา่นมา และสอบถามดงัน้ี 

1) สอบถามสาเหตุท่ีบริษทัฯ มีรายไดจ้ากเงินปันผลรับในปี 2560 ลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2559 
2) สอบถามสาเหตุท่ีบริษทัฯ มีก าไรเพิ่มข้ึน แมร้ายไดล้ดลง ในปี 2560 
3) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการระบุวา่ บริษทัฯ มีสัญญาชดเชยตน้ทุนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เพื่อชดเชยต้นทุนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้มีสิทธิในการใช้ท่อก๊าซฯ ดังกล่าว             
ขอสอบถามวา่บริษทัฯ ตอ้งจ่ายใหก้บัใคร และตอ้งจ่ายเป็นเงินเท่าใดเป็นเวลาถึง 25 ปี 

ประธานฯ: มอบหมายให้นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบ
ค าถามขอ้ 1-2 และมอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชี
องคก์รเป็นผูต้อบค าถามขอ้ 3 

นายเติมชัยฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

1) รายไดจ้ากเงินปันผลรับในปี 2560 ของบริษทัฯ ลดลง เน่ืองจากบริษทั ราชบุรีพาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็น
โรงไฟฟ้าประเภทสัญญา IPP ท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนอยู่ในช่วงปลายของสัญญา ส่งผลให้รายไดล้ดลง
อยา่งมีนยัส าคญั เงินปันผลรับจาก บริษทั ราชบุรีพาวเวอร์ จ  ากดั จึงลดลงในปี 2560 

2) บริษทัฯ มีรายได้ลดลงตามการเรียกรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาของ กฟผ . ซ่ึงท าให้บริษทัฯ มี
ค่าใช้จ่ายลดลงเช่นกนั ทั้งน้ี ก าไรท่ีเพิ่มข้ึนมาจากการบริหารจดัการ Productivity Improvement ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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นางวนิดาฯ: ช้ีแจงดงัน้ี 

3) สัญญาชดเชยตน้ทุนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว หมายถึงเงินท่ีจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้
ระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นรายการของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาว-
เวอร์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 รายการดงักล่าวปรากฏอยู่ท่ีงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติประเภท SPP ระหว่าง บริษทั     
ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ  ากดั กบับริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)     

 

นายอนุชา เอกอาภาพนัฑ์ - ผู้รับมอบฉันทะ  

สอบถามวา่โครงการอิจิโนเซกิของบริษทัฯ จะเร่ิมขายไฟฟ้าไดเ้ม่ือใด 

ประธานฯ:  มอบหมายให้นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นายเติมชัยฯ:  

 โครงการอิจิโนเซกิไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเป็นไป
ตามแผน และไดรั้บรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ประธานฯ : 

กล่าวเสริมวา่โครงการอิจิโนเซกิเป็นอีกโครงการหน่ึงของบริษทัฯ ท่ีมาตามนดั ในระยะแรกผลิตไฟฟ้า
ได้ค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากหิมะตก แต่ปัจจุบนัสภาพอากาศปกติแล้ว จึงกลบัมาผลิตไฟได้ตามปกติ ตามท่ีได้
คาดการณ์ไว ้

 

นายสมเกยีรติ สาลพีฒันา – ผู้ถือหุ้น  

ในงบการเงินรวม ในหวัขอ้ค่าความนิยม ขอสอบถามวา่เป็นค่าความนิยมใด ของบริษทัยอ่ยใด  

ประธานฯ: มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชีองค์กรเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นางวนิดาฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

ค่าความนิยมดงักล่าวเป็นค่าความนิยมจากการเขา้ซ้ือกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอิ์จิโนเซกิ      
ท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
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นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1) ตามท่ีบริษทัฯ มีสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินมูลค่า 269 ลา้นบาท เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขอสอบถามว่า 
ท่ีดินน้ีอยูบ่ริเวณใด และบริษทัฯ มีโครงการอะไร 

2) ในงบการเงินปรากฏว่ามีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณ 4.2 ล้านบาท ซ่ึงโดยปกติแลว้ ลูกคา้ของ   
บริษทัฯ จะเป็นกฟผ. และกลุ่มปตท. มีหน้ีสูญดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 

3) สาเหตุท่ีเงินปันผลจากบริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดัลดลง 
4) จากงบการเงินหนา้ 78 บริษทัฯ มีการไดรั้บโอนสินทรัพยม์า 1 รายการ มูลค่าประมาณ 8,100 ลา้นบาท 

ขอสอบถามวา่สินทรัพยด์งักล่าวคืออะไร   
5) จากงบการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน รายการดงักล่าวคืออะไร  
6) สอบถามสาเหตุของการประมาณการหน้ีสิน ตามท่ีมีการฟ้องร้องกบักรมสรรพากรเก่ียวกบัการบนัทึก

รายไดข้องปี 2542 และ 2543 ท่ีส่งผลใหบ้ริษทัฯ เสียค่าเบ้ียปรับและเงินเพิ่มประมาณ 121 ลา้นบาท 
7) สอบถามการเปล่ียนแปลงของผูด้  ารงต าแหน่งฝ่ายบริหาร เน่ืองจากเงินเดือนและค่าแรงผูบ้ริหารใน       

ปี 2560 ปรับเพิ่มเป็น 34.2 ลา้นบาท ซ่ึงค่อนขา้งมาก เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงอยูท่ี่ 7.4 ลา้นบาท 
8) สอบถามต้นทุนโครงการของไซยะบุรี ท่ีมีตน้ทุนโครงการทั้งส้ินประมาณ 150,000 ล้านบาท ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ท่ีร้อยละ 25 ก็จะเป็นตน้ทุนของบริษทัฯ ท่ีประมาณ 30,000 ลา้นบาท 
แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าหุ้นท่ีบริษทัฯ ช าระไปในปีท่ีผา่นมาจ านวนประมาณ 1,390 ลา้นบาท บวกกบั
เงินกูย้มือีกประมาณ 4,600 ลา้นบาท ซ่ึงตวัเลขมนัดูแตกต่างกนัค่อนขา้งมากเน่ืองจากสาเหตุใด  

ประธานฯ:  มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชีองคก์ร เป็นผูต้อบ
ค าถามขอ้ 1-6 และ 8 และใหน้างศศิธร สติฐิต ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร เป็น
ผูต้อบค าถามขอ้ท่ี 7 

นางวนิดาฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

1) สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินเป็นท่ีดินท่ีจงัหวดัระยอง ส าหรับโครงการโรงผลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 4 ของ
บริษทัฯ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตอีก 45 เมกะวตัต ์ตามก าหนดการจะแลว้เสร็จภายในปี 2562 

2) หน้ีสงสัยจะสูญประมาณ 4.2 ลา้นบาท เป็นรายการขอคืนอากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ซ่ึงไม่สามารถขอคืนได้
เน่ืองจากเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อนมีการควบรวมระหวา่งบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (IPT) และ บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ากดั (PTTUT) เป็น GPSC ซ่ึงเกินระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด บริษทัฯ จึงตั้งเป็นค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

3) สาเหตุท่ีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จ  ากดัลดลง เม่ือเทียบกับ          
ปี 2559 เน่ืองจากภายหลงัท่ี บจ. บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น มีการขยายการผลิต Phase 2 ซ่ึงเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชยว์นัท่ี 29 มิถุนายน 2560 บจ. บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่มีแผนในการช าระคืน
เงินกูใ้นปี 2561 คณะกรรมการของบจ. บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จึงมีมติจ่ายเงินปันผลน้อยลง เพื่อ
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ส ารองกระแสเงินสดไว ้แต่วา่ในปี 2561 จะเป็นปีท่ีบจ. บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ ไดเ้ปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยท์ั้ง 2 Phase เตม็ปีเป็นปีแรก ซ่ึงผลประกอบการก็จะกลบัเขา้มา 

4) สินทรัพยม์ูลค่าประมาณ 8,100 ล้านบาทดังกล่าว คือ โรงไฟฟ้าอิจิโนเซกิ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น และ
โรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ปแลว้ทั้ง 2 โรง 

5) รายการลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นมาตรฐานบญัชีส าหรับการบนัทึกบญัชีส าหรับโรงไฟฟ้า IPP 
ศรีราชา ซ่ึงมี ก.ฟ.ผ. เป็นลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว ทางมาตรฐานบญัชีจึงก าหนดให้บนัทึกเป็นลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าการเงิน โดยในแต่ละงวดเม่ือมีการขายไฟฟ้าใหก้บั ก.ฟ.ผ. ก็จะมีการทยอยตดัจ่ายลูกหน้ี ตาม
สัญญาเช่าการเงินดงักล่าว   

6) การประมาณการหน้ีสิน ตามท่ีมีการฟ้องร้องกบักรมสรรพากรเก่ียวกบัการบนัทึกรายไดข้องปี 2542 
และ 2543 เป็นคดีความท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั (โรงไฟฟ้าศรี
ราชาในปัจจุบนั) และกรมสรรพากร ซ่ึงมองวธีิการบนัทึกบญัชีท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ บริษทัฯ มีรายได้
ในช่วงทดสอบการเดินเคร่ืองการผลิตเท่าใด และมีตน้ทุนเท่าใด ก็บนัทึกรายได้หักกลบด้วยตน้ทุน
แสดงเป็นยอดสุทธิ แต่ทางกรมสรรพากรเห็นว่า บริษทัฯ ควรบนัทึกวา่ บริษทัฯ มีรายไดเ้ท่าใด และมี
ค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นตน้ทุนค่าก๊าซธรรมชาติเท่าใด ซ่ึงแมท้ั้งสองวิธีจะส่งผลให้การค านวณภาษีเงินได้
เท่ากนัก็ตาม แต่กรมสรรพากรเขา้ใจวา่บริษทัฯ เสียภาษีนอ้ยเกินไป เน่ืองจากบนัทึกรายไดต้ ่าเกินไป จึง
เกิดเป็นประเด็นโตแ้ยง้ข้ึน อยา่งไรก็ตาม เม่ือเดือนกนัยายน ปี 2560 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษา
ยกฟ้องคดี เน่ืองจากเห็นว่า บริษทัฯ ไม่มีอ านาจในการท่ีจะไปอ้างว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าก๊าซ
ธรรมชาติ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดใ้ช้หลกัการบญัชีแบบเรียกว่าหลกัความระมดัระวงั (Conservative) จึงตั้ง
ส ารองหน้ีสินจากกรณีดงักล่าวไว ้ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวา่งการยื่นอุทธรณ์ในประเด็นการขอใช้
สิทธิหกัรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่อศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ 

8) ตน้ทุนโครงการของไซยะบุรี นอกจากจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ท่ีร้อยละ 25 แลว้ 
จะตอ้งพิจารณาสัดส่วนการกูย้ืมเงินดว้ย โดยโครงการไซยะบุรีจะมีสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีอตัรา 3 ต่อ 
1 นัน่คือตน้ทุนโครงการทั้งหมดจะใชเ้งินจากส่วนของทุนในสัดส่วนหน่ึงในส่ีส่วน และเป็นส่วนของ
บริษทัฯ ท่ีร้อยละ 25 

นางศศิธรฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

7) เร่ืองของค่าใชจ่้ายเงินเดือนและค่าแรงผูบ้ริหารท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุ สาเหตุแรกเกิดข้ึนจาก
การท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงเดิม Secondment มาจากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดโ้อนยา้ยมาเป็น
พนกังานบริษทัฯ แลว้ ส่งผลให้มีการเปล่ียนการบนัทึกค่าใชจ่้ายจากเดิมเป็นค่าใชจ่้ายบุคคลภายนอก 
เป็นค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานโดยตรงของบริษทัฯ สาเหตุท่ี 2 คือบริษทัฯ มีจ านวนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึนเพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจ 
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นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ – ผู้ถือหุ้น 

บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) บริษทัผูรั้บเหมา จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ขอสอบถามวา่ผลของการเพิ่มทุนดงักล่าว จะกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือไม่  

ประธานฯ:  ช้ีแจงวา่บริษทัผูรั้บเหมามีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการตามสัญญาและขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ การเพิ่มทุน
ดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบกบังานของบริษทัฯ 

 

นายพทิกัษ์ เนตรเพชราชัย – ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) ความคืบหนา้ของโครงการแบตเตอร่ีของบริษทัฯ  
2) ผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ประชุมในวนัน้ีสามารถลงทะเบียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการผูถื้อหุน้เยี่ยมชมกิจการไดเ้ลย

หรือไม่ 

ประธานฯ:  ช้ีแจงดงัน้ี 

1) ระบบแบตเตอร่ีท่ีบริษทัฯ ด าเนินการอยูมี่ 3 ระบบ ประกอบดว้ย 
(1) Battery Cell and Battery Management System (BMS) 

การผลิตเซลล์แบตเตอร่ีและการพฒันาระบบบริหารจดัการแบตเตอร่ีเพื่อน าไปต่อยอดในการ
น าไปประกอบเป็นระบบกกัเก็บพลงังาน โดยโรงงานผลิตมีก าหนดการสร้างเสร็จภายในส้ิน         
ปี 2562 โดย 100 เมกะวตัต-์ชัว่โมง จะผลิตแบตเตอร่ีเซลลไ์ดป้ระมาณ 300,000 กอ้น  

(2) Energy Storage System (ESS) 
การน าแบตเตอร่ีมาใชใ้นการกกัเก็บพลงังาน โดยอาจใชร่้วมกบัพลงังานทดแทน เพื่อใชใ้นเวลาท่ี
ตอ้งการ 

(3) Energy Management System 
การน าระบบ IT มาใชใ้นการบริหารจดัการพลงังานอยา่งเตม็รูปแบบ 

2) บริษทัฯ จะจดัโครงการผูถื้อหุ้นเยี่ยมชมกิจการในช่วงไตรมาส 3 หรือ 4 ซ่ึงจะประชาสัมพนัธ์
รายละเอียดบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ต่อไป ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นยงัไม่สามารถลงช่ือสมคัรในท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้ในวนัน้ีได ้

 

นายอนุชา เอกอาภาพนัฑ์ - ผู้รับมอบฉันทะ  

สอบถามวา่จากรายงานทางการเงิน หนา้ 104 ลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 2 รายท่ีระบุไว ้เป็นรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้และการใหบ้ริการ และรายไดจ้ากสัญญาเช่าทางการเงิน คือลูกคา้รายใด 
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ประธานฯ:  มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชีองคก์ร เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นางวนิดาฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

ลูกค้ารายใหญ่ 2 รายดังกล่าว ได้แก่ รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และ รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ จาก กลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

 

นายฮ้ังใช้ อคัควสักุล – ผู้แทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย  

กล่าวช่ืนชมบริษทัฯ ท่ีเร่ิมท าพลงังานทดแทน และสอบถามถึงตน้ทุนของแบตเตอร่ี วา่จะรองรับตลาด
ไดห้รือไม ่

ประธานฯ: 

ช้ีแจงวา่ตน้ทุนแบตเตอร่ีของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณ 200-300 เหรียญสหรัฐต่อ กิโลวตัต-์ชัว่โมง แต่หาก
เป็นปริมาณขนาดใหญ่ คือ 1 กิกะวตัต-์ชัว่โมง ข้ึนไปแลว้ ตน้ทุนจะลดลงเหลือประมาณ 100 เหรียญสหรัฐต่อ 
กิโลวตัต-์ชัว่โมง เน่ืองจากบริษทัฯ มีนวตักรรมท่ีสามารถลดกระบวนการผลิตใหส้ั้นลง และตน้ทุนถูกลงได ้

 

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์- ผู้ถือหุ้น  

โรงงานแบตเตอร่ีของบริษทัฯ จะเร่ิมก่อสร้างและด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดเ้ม่ือใด 

ประธานฯ: มอบหมายให้นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นายเติมชัยฯ :  

โรงงานแบตเตอร่ีของบริษทัฯ คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2562 การด าเนินการต่างๆ ยงัคงเป็นไป
ตามแผน โดยสามารถเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้ทนัที ทั้งน้ีราคาตน้ทุนอาจสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อ 
กิโลวตัต-์ชัว่โมง เน่ืองจากยงัคงเป็นโรงงานตน้แบบ โดยบริษทัฯ จะขยายก าลงัการผลิตเม่ือปัจจยัต่างๆ ลงตวั
แลว้ต่อไป 

 

นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ – ผู้ถือหุ้น 

 เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ ผลิตแบตเตอร่ีรถยนตต์ามแบบของบริษทัฯ ต่างชาติ เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
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ประธานฯ:  ช้ีแจงวา่แบตเตอร่ีท่ีผูถื้อหุ้นพูดถึงเป็นคนละชนิดกบัแบตเตอร่ีซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ โดย
บริษทัฯจะผลิตแบตเตอร่ีส าหรับการกกัเก็บพลงังานก่อน 

    

นายสมชัย จรุงธนะกจิ – ผู้ถือหุ้น 

 สอบถามเร่ืองกลุ่มลูกค้าของแบตเตอร่ีกักเก็บพลังงาน และแสดงความเห็นว่าต้นทุนการผลิต
แบตเตอร่ีของบริษทัฯ ยงัค่อนขา้งสูง 

ประธานฯ:  ช้ีแจงวา่บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีดูแลดา้นการตลาดของแบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังานโดยตรง และช้ีแจง
เร่ืองตน้ทุนวา่ บริษทัฯ มีขอ้พิสูจน์แลว้วา่ตน้ทุนของบริษทัฯ จะต ่ากวา่ตน้ทุนของการผลิตแบตเตอร่ีในลกัษณะ 
Conventional เน่ืองจากกระบวนการผลิตท่ีใช ้และมีกระบวนการท่ีสั้นกวา่ 

 

นายพทิกัษ์ เนตรเพชราชัย – ผู้ถือหุ้น  

 สอบถามว่าบริษทัฯ ไดรั้บเทคโนโลยีแบตเตอร่ีมาจากท่ีใด และทางสถาบนัวิทยสิริเมธี และโรงเรียน
ก าเนิดวทิยมี์ส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

ประธานฯ:  ช้ีแจงวา่บริษทัฯ ไดรั้บเทคโนโลยีมาจาก 24M Technologies Inc.ซ่ึงเป็นบริษทั Start-Up ท่ีบริษทัฯ 
ถือหุน้ ตั้งอยูท่ี่เมืองบอสตนั รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเทคโนโลยีดงักล่าวคน้พบโดยอาจารย์
จากสถาบนั Massachusetts Institute of Technology ส่วนทางสถาบนัวิทยสิริเมธี และโรงเรียนก าเนิดวิทย ์ 
บริษทัฯ ยงัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง แต่ทางสถาบนัก าลงัศึกษาการผลิตวตัถุดิบท่ีอาจจะมาแทนลิเทียมไอออน
ไดใ้นอนาคต  

 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี  
 
มติทีป่ระชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และอนุมัติงบการเงินประจ าปี

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุปผลคะแนนได้ดังนี ้

เห็นด้วย 1,354,188,128 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 291,001 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
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ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเ งินก าไร การจ่ายเ งินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง          
ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายเติมชัยฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535                   
(รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 47 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี และคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ัง
คราว เม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานให้ท่ีประชุม    
ผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากน้ี มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 48 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ระเบียบวาระน้ีจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
ของบริษทัฯ หลงัหกัภาษี ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะตอ้งน าเสนอเพื่อ             
ขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจ าปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ
จ านวน 3,175 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ อาทิ ผลการด าเนินงาน ประมาณการ
กระแสเงินสด ปี 2561 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี  2560 จ  านวน 
141,788,413 บาท 

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของปี 2560 
ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 

3. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 
2560 ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,872,876,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน  ประมาณร้อยละ 59 ของ
ก าไรสุทธิ ทั้งน้ี เม่ือหกัเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.45 
บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 จะยงัคงเหลือส่วนเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงหลงัของปี 2560 ท่ีจะ
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จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,198,640,640 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
ซ่ึงเป็นก าไรท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาไดสิ้ทธิเครดิตภาษี 
ในการค านวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทว ิของประมวลรัษฎากร 

ในการน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ใน
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลท่ีอตัรา 0.80 บาท ต่อหุน้ ในวนัท่ี 20 เมษายน 2561 

  หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระน้ี ประธานฯ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม อนุมัติการจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง ประจ าปี 2560              

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
สรุปผลคะแนนได้ดังนี ้
เห็นด้วย 1,354,490,039 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 19,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 5,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

 
 
ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายเติมชยัฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 (2) (ง) ก าหนดให้การแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ข้อ 2. เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการอา้งอิงถึงค าวา่ บริษทั คณะกรรมการ กรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและให้ใช้ขอ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ี
แทน รวมทั้งการแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือขอ้ความให้เป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียนตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 
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ข้อความเดิม 
“ขอ้ 2. ค  าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
จ  ากดั (มหาชน) เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี”   
ข้อความใหม่ 
“ขอ้ 2. ในขอ้บงัคบัน้ี หากมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน   
“บริษทั” หมายถึง บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) หรือใชช่ื้อ
เป็นภาษาองักฤษวา่ “Global Power Synergy Public Company Limited”   
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั 
(มหาชน) 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)
“กรรมการผูจ้ดัการใหญ่” ให้หมายความรวมถึง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ หรือผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนในระดับ
เดียวกนัดว้ย” 
 

2. ข้อ 15. เพื่อให้บริษัทฯ มีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินกิจการของ    
บริษทัฯ และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษทัฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ความใหม่
ดงัต่อไปน้ีแทน รวมทั้งการแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือขอ้ความให้เป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ตามท่ีเสนอ 

 ข้อความเดิม 

“ขอ้ 15. ให้บ ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท เพื่ อด า เ นินกิจการของบริษัท 
ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้  (5)  คน  แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คนโดยกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได”้   

  ข้อความใหม่ 

“ข้อ 15.  ให้บ ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด า เ นินกิจการของบริษัท 
ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้  (5)  คน  แต่ไม่เกินสิบสาม (13) คนโดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ
ไทย 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได”้ 
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3. ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
100    ท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและให้ใชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ีแทน รวมทั้งการ
แก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 

  ข้อความเดิม 

“ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี
ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นจ านวนไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว” 

ข้อความใหม่ 

“ขอ้ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี
ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการ
ท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจาก   
ผูถื้อหุน้ 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม     
ผูถื้อหุน้ทั้งหลาย ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบั
ไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรค
ส่ีคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัน้ี  ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดั
ใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น  

สอบถามสาเหตุท่ีบริษัทฯ เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ และสอบถามว่าการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีไดเ้สนอ เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรือไม ่

ประธานฯ: มอบหมายให้นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นายเติมชัยฯ: 

ช้ีแจงวา่บริษทัฯ ไดเ้สนอใหมี้การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ จ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1) ขอ้ 2  
เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความชดัเจนในการอา้งอิงถึงค าว่า บริษทั คณะกรรมการ กรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในขอ้บงัคบับริษทัฯ 

2) ขอ้ 15 
เสนอให้เพิ่มจ านวนกรรมการ เน่ืองจากบริษทัฯ ก าลังเติบโตและต้องการกรรมการท่ีมีความ
เช่ียวชาญท่ีหลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ี กรรมการท่ีบริษทัฯ จะเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
เพิ่มเติมนั้น เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยอีกดว้ย 
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3) ขอ้ 33 
มอบหมายให ้นางวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูช้ี้แจง 
นางวีระนุชฯ : การแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 33 คือการให้สิทธิผูถื้อหุ้นมากข้ึน กล่าวคือ ตามกฎหมาย

ปัจจุบนัผูถื้อหุ้นต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า หรือ ร้อยละ 20 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด ถึงจะสามารถรวมตวักันเพื่อขอให้บริษทัฯ จดัการ
ประชุมผูถื้อหุ้นข้ึนมาได ้แต่ว่าในการแกไ้ขกฎหมายใหม่ให้สิทธิท่ีดีข้ึน กล่าวคือ ผูถื้อ
หุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดสามารถรวมตวักนัเพื่อขอให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นข้ึนมาได ้ 
การแกไ้ขคร้ังน้ีเป็นการแกไ้ขท่ีดีข้ึนกวา่กฎหมายท่ีมีอยูปั่จจุบนั โดยบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีทางเลือกท่ีจะแกข้อ้บงัคบัหรือไม่แกข้อ้บงัคบัก็
ได ้แต่การแกข้อ้บงัคบัจะส่งผลดีต่อผูถื้อหุ้นมากกว่า เพราะว่าสิทธิของผูถื้อหุ้นไดรั้บ
การรับรองอยูใ่นขอ้บงัคบับริษทัฯ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี  
 
มติทีป่ระชุม อนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน

ส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
สรุปผลคะแนนได้ดังนี ้

เห็นด้วย 1,354,468,743 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9964 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 49,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0036 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
 
ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายคุรุจิตฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                    
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
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ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และตามข้อบงัคบับริษทัฯ ข้อ 22 ก าหนดให้กรรมการ              
บริษทัฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส        
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิได้รับ                
เบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุด
ยอ่ย โดยอาศยัองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี (1) ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ (2) อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู ้ถือ
หุน้ (3) ผลงานของคณะกรรมการ (4) ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย   
และ (5) การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาด
ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ให้พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน   
(อตัราเดียวกบัปี 2560) 
- ประธานกรรมการบริษทัฯ 37,500 บาท / เดือน 
- กรรมการบริษทัฯ  30,000 บาท / เดือน 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดยอ่ยในรูปแบบเบ้ียประชุม                                    
(อตัราเดียวกบัปี 2560) 
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชุม) 

- ประธานกรรมการชุดยอ่ย 22,500 บาท / คร้ัง 
- กรรมการชุดยอ่ย  18,000 บาท / คร้ัง 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบ้ียประชุม ดังกล่าว ประธานกรรมการ   
บริษทัฯ และประธานกรรมการชุดยอ่ย ไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการใน
อตัราร้อยละ 25 
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(รายละเอียดขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงาน
ประจ าปี 2560 หนา้ 51-53 และ 77-82 ตามล าดบั) 

3. เงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) 
เสนอใหมี้การจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) ส าหรับผลการด าเนินงาน    
ปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559  คือในอตัราร้อยละ 0.6 ของก าไรสุทธิ ของผลประกอบการ     
ปี 2560 โดยมีวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ให้แก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีด ารง
ต าแหน่งในปี 2560 ซ่ึงรวมกรรมการท่ีครบวาระหรือออกระหวา่งปี 2560 ดว้ย 
โดยจดัสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน 
และให้ประธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 
25 ทั้งน้ีอตัราดงักล่าวเป็นอตัราเดียวกบัท่ีใชใ้นปี 2560 

4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ - ไม่มี - 
 

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระน้ี ประธานฯ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี และไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่กรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นทุกคนไดง้ดออก
เสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 เพื่อให้การประชุม
สามญัผูถื้อหุน้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
มติทีป่ระชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม ดังนี ้
เห็นด้วย 1,354,077,257 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9674 
ไม่เห็นด้วย 1,901 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 440,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0325 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบ                       
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

 นายพยุงศกัด์ิฯ ได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด                   
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี                
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ              
ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบติั ทกัษะ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลงังาน และการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่น
มา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีให้เหมาะสมกับหน้าท่ี ภาระ และความรับผิดชอบ และ
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ  ากดั (“KPMG”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เน่ืองจาก KPMG มีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ี
เป็นท่ียอมรับ อีกทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ซ่ึงจะช่วยใหก้ารตรวจสอบบญัชีประจ าปี 
2561 ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผูส้อบบญัชี 
เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดย
รายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีรับผิดชอบในการลงนามรับรองบญัชีของบริษทัฯ มี
จ านวน 3 ราย ตามรายช่ือต่อไปน้ี 
(1) นางสาวดุษณีย ์ ยิม้สุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10235 

และ/หรือ 
(2) นายเจริญ  ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 

และ/หรือ 
(3) นายณฐัพงศ ์ ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 

ผูส้อบบญัชีจาก KPMG ขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ มีส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ 
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ อีกทั้ง 
เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 ของ บริษทัย่อย กิจการร่วมคา้ และบริษทัร่วม รวม
ทั้งส้ิน 5 บริษทั 
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2. ค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
เสนอก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,102,000 บาท 
ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
จ านวนเงิน (บาท) เพิม่ (ลด) 

ประจ าปี 2560 
 

ประจ าปี 2561  
(ปีทีเ่สนอ) 

บาท ร้อยละ 

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี
และรายไตรมาส 

1,102,000 1,102,000 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ 
ค่าไปรษณีย ์ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

เรียกเก็บไดต้ามจริง 
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบญัชี) 

- - 

 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

นางวจิิตรา วาสนสิริ – ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

ผูส้อบบญัชีทั้งสามรายน้ี เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัฯ มาแลว้เป็นเวลาก่ีปี 

ประธานฯ: มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชีองค์กร เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นางวนิดาฯ: 

 ช้ีแจงวา่ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ราย ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ  อยา่งไรก็
ตาม ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 รายเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม อนุมัติการแต่งตั้ งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561               
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
สรุปผลคะแนนได้ดังนี ้
เห็นด้วย 1,354,253,349 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,702 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 264,910 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

 
 
ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และเลอืกตั้งกรรมการเพิม่เติม 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระน้ี ประธานฯ ขอให้กรรมการท่ีครบวาระออกจากท่ีประชุม ไดแ้ก่ 
1) นายพยุงศกัด์ิ ชาติสุทธิผล 2) นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 3) นายสมชยั วงศว์ฒันศานต ์และ 4) นายเติมชยั 
บุนนาค โดยขอใหก้รรมการทั้ง 4 คน กลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ังหลงัการน าเสนอระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายคุรุจิตฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                    
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้โดยระเบียบวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระน้ี ประกอบดว้ย 2 เร่ืองยอ่ย ไดแ้ก่ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
วาระ และการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ต าแหน่ง โดยรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มีกรรมการซ่ึงจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
จ านวน 4 คน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1) นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล 2) นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 
3) นายสมชยั วงศว์ฒันศานต ์ 4) นายเติมชยั บุนนาค 
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บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือและ
ประวติับุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี         
1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองการควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทให้
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย โดยเนน้ใหค้ณะกรรมการตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีจ านวน
กรรมการท่ีเพียงพอ และเหมาะสมต่อการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดด้ าเนินการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิตาม
กระบวนการสรรหา โดยค านึงถึงคุณสมบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งไดพ้ิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
และค านึงถึงความหลากหลายของคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรวม จึงไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบวาระจ านวน 4 คน ดงัน้ี 

1) นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ           
ต่ออีกวาระหน่ึง 

2) นายเติมชยั บุนนาค ด ารงต าแหน่งกรรมการ                    
ต่ออีกวาระหน่ึง 

3) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ        
แทนนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 

4) นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
แทนนายสมชยั วงศว์ฒันศานต์ 

2. การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ต าแหน่ง 
ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทั โดยให้

เพิ่มจ านวนกรรมการจากจ านวน 12 คน เป็น 13 คนแลว้นั้น 
และเพื่อให้บริษทัฯ มีจ านวนกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินกิจการของ

บริษทัฯ และลดความเส่ียงท่ีจะมีจ านวนกรรมการอิสระต ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการ
เติบโตของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ราย คือ 

1) นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์   ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
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ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัครบถว้น ในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
กรรมการอิสระของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ในหนงัสือ
เชิญประชุม ทั้งน้ีขอ้มูลประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 5 ราย ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ใน
หนงัสือเชิญประชุม ตามท่ีบริษทัฯ ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น  

สอบถามถึงคุณสมบติัดา้นความเช่ียวชาญของนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม 

นายคุรุจิตฯ:  

 ช้ีแจงว่าบริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะลงทุนในต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงต้องมีการเจรจาการร่วมทุนกับ
ต่างประเทศ นางนิชาฯ จบการศึกษาดา้นรัฐศาสตร์ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และมีความรู้เร่ืองการ
บริหารราชการแผน่ดิน และดา้นการจดัท ากลยทุธ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ ได ้
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ีโดยให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีอยู่ในห้องประชุม โดยขอให ้   
ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซ่ึงในบตัรลงคะแนนแผน่ท่ี 2 ไดแ้ยกช่องลงคะแนนส าหรับ
กรรมการแต่ละคนไวแ้ลว้ จากนั้นประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบวา่ กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระได้ลงคะแนนงดออกเสียง ในส่วนของตนเอง 
เพื่อใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
 

มติทีป่ระชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

1. การเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ 
1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่ออกีวาระหน่ึง 
เห็นด้วย 1,354,403,959 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 2,401 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง 113,601 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
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2) นายเติมชัย บุนนาค  ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 
เห็นด้วย 1,354,060,859 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9723 
ไม่เห็นด้วย 374,601 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0277 
งดออกเสียง 84,501 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

3) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
    แทนนางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ 

เห็นด้วย 1,354,477,659 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 3,001 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง 39,301 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

4) นายบัณฑิต ธรรมประจ าจิต ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    แทนนายสมชัย วงศ์วฒันศานต์ 

เห็นด้วย 1,354,105,859 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9723 
ไม่เห็นด้วย 374,801 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0277 
งดออกเสียง 39,301 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

 

2. การเลอืกตั้งกรรมการเพิม่เติมอกี 1 ต าแหน่ง 
1) นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
เห็นด้วย 1,354,479,859 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 2,801 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง 37,301 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

 
 
ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองอืน่ๆ  

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 
2560 แต่เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ือง หรือระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงั 
บริษทัฯ แต่อยา่งใด 
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 ในวาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้
ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หากมี
ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคท่ี์จะเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้า่ 
เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมแลว้                 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ 

 ดังนั้ น  หาก มีผู ้ถือ หุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่ านใดประสงค์จะ เสนอเ ร่ือง อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่า 499,433,600 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,498,300,800 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็น
วาระให้ท่ีประชุมพิจารณาได้ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมี       
ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองอ่ืนๆ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น  

 สอบถามวา่บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ของภาครัฐหรือไม่ 

ประธานฯ:  มอบหมายให้นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นายเติมชัยฯ:  

ช้ีแจงว่าบริษทัฯ จะหาโอกาสทางธุรกิจโดยการเป็นผูใ้ห้บริการไฟฟ้าและไอน ้ าให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีบริษทัฯ เช่ียวชาญ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีทีมงานท่ีดูแลดา้นการพฒันาธุรกิจท่ีคอยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอยู่
ตลอดเวลา 

ประธานฯ:  

 กล่าวเสริมวา่บริษทัฯ เป็นบริษทัในกลุ่ม ปตท. และเป็นผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้กบักลุ่ม 
ปตท. และจะเติบโตไปพร้อมกบักลุ่ม ปตท. ใน EEC 
 
นายสมเกยีรติ สาลพีฒันา – ผู้ถือหุ้น 

ในปี 2561 คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มีเป้าหมายในการเติบโตของบริษทัฯ อยา่งไร 

ประธานฯ:  มอบหมายให้นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบ
ค าถาม 






